

เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๓๓ ราชกิจจานุเบกษา ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘

คำตอบคำถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

คำถามที่ ว. ๓๒/๒๕๕๘

ของนายหม่อม อูปรมย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่องการประเมินศึกษา

คำถาม

ข้าพเจ้าขอตั้งคำถามเกี่ยวกับการงานในหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอให้รัฐมนตรีตอบในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ตามบัญชีข้อบังคับการประชุมและการปรึกษาของสภาผู้แทนราษฎร ข้อ ๑๕๒ ดังต่อไปนี้

๑. ทวีประเทศไทยนี้ ได้เปิดโรงเรียนประชาบาลไปแล้วกี่ตำบล และที่ยังไม่เปิดกี่ตำบล ตำบลที่ยังไม่มีโรงเรียนประชาบาลเดยนั้น ถ้ามีอยู่จริงได้แก่ตำบลอะไร อยู่ในท้องที่จังหวัดใด และท่านจะรับจัดการให้มันขึ้นโดยรีบด่วนได้เมื่อไร ถ้าไม่ได้เพราะเหตุใด

๒. มีจังหวัดใดบ้างที่มีจำนวนราษฎรได้รับการศึกษาอบรมจบชั้นประถมศึกษา (ป. ๔) เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนราษฎรในจังหวัดนั้น ถ้าไม่มีเพราะเหตุใด

เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๓๓ ราชกิจจานุเบกษา ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๓. จังหวัดใดที่มีผู้จบชั้นประถมศึกษามากที่สุด และจังหวัดใด
ที่น้อยที่สุด (โปรดตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนพลเมืองในจังหวัด
นั้น) จังหวัดที่น้อยที่สุดคนท่านจะเร่งรัดให้ก้าวหน้าทันจังหวัดที่มีมาก
ที่สุดในเขตภาคนี้ โดยวิธีการอย่างไร

๔. ภายในห้าปี นับแต่วันบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
มาจะมีจังหวัดใดบ้างที่จะมีผู้มั่งคั่งที่ได้ออกตั้งซึ่งได้รับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ๕ เกินกึ่งหนึ่งของผู้มั่งคั่งที่ได้ออกตั้งทั้งหมดในจังหวัดนั้น

๕. เมื่อได้ใช้บังคับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไปแล้วห้าปี จะ
มีจังหวัดใดบ้างหรือไม่ที่จะมีผู้มั่งคั่งที่ได้ออกตั้งซึ่งจบชั้นประถมศึกษาเกิน
กึ่งหนึ่งของผู้มั่งคั่งที่ได้ออกตั้งทั้งหมดในจังหวัดนั้น

๖. เป็นนโยบายของรัฐหรือไม่ที่จะเร่งรัดการศึกษาเพื่อ
ให้ผู้มั่งคั่งที่ได้ออกตั้งซึ่งได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา ๕ มีจำนวน
เกินกึ่งหนึ่งของผู้มั่งคั่งที่ได้ออกตั้งทั้งหมดภายหลังจากที่ได้ใช้รัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันไปแล้วห้าปี

คำตอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑. ทวีราชอาณาจักร คำบดที่ยังไม่มีโรงเรียนประชาบาลมี
๔๐ คำบด คือ
จังหวัดชลบุรี มี ๑ คำบด คือ คำบดคลองพลู

เล่ม ๑๒ ตอนที่ ๓๓ ราชกิจจานุเบกษา ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘

จังหวัดเชียงใหม่ มี ๑ ตำบล คือ ตำบลบ้านทับ

จังหวัดตาก มี ๒ ตำบล คือ ตำบลแม่คีน ตำบลสามหมื่น

จังหวัดนครปฐม มี ๒ ตำบล คือ ตำบลห้วยจรเข้ม ตำบลท่าเรือ

จังหวัดนครสวรรค์ มี ๑ ตำบล คือ ตำบลห้วยน้ำหอม

จังหวัดบึงกาฬ มี ๕ ตำบล คือ ตำบลบึงคูมุดี ตำบลถาง

ตำบลกระเตาะ ตำบลท่าคอบน ตำบลตะโละเมะนา ตำบลบึงระ

ตำบลปล่องหอย ตำบลกระตุง ตำบลมะนังตาต้า

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี ๑๒ ตำบล คือ ตำบลพญาไท ตำบลตลาด

ยอด ตำบลสามพระยา ตำบลศาลเจ้าพ่อเสือ ตำบลตำราญราษฎร์

ตำบลทุ่งวัดดอน ตำบลทุ่งมหาเมฆ ตำบลท่าแร้ง ตำบลทุ่งสองห้อง

ตำบลตลาดน้อย ตำบลสุริยวงศ์ ตำบลตั้งม

จังหวัดเพชรบุรี มี ๓ ตำบล คือ ตำบลยางน้ำกุดดีเหนือ ตำบล

ยางน้ำกุดดีใต้ ตำบลสองพี่น้อง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มี ๑ ตำบล คือ ตำบลปางมะเย้า

จังหวัดยะลา มี ๓ ตำบล คือ ตำบลสะเงาะ ตำบลปูลอง ตำบล

อัยเยอเวง

จังหวัดระนอง มี ๑ ตำบล คือ ตำบลนาคา

จังหวัดราชบุรี มี ๑ ตำบล คือ ตำบลยางหัก

จังหวัดสมุทรสงคราม มี ๒ ตำบล คือ ตำบลนางดี ตำบล
ยายแพง

จังหวัดอุทัยธานี มี ๑ ตำบล คือ ตำบลแก่นมะกรูด

นอกจาก ๔๐ ตำบลดังกล่าว มีโรงเรียนประชาบาลทั่วทุก
ตำบล สำหรับตำบลต่าง ๆ ที่ยังไม่มีโรงเรียนประชาบาล จังหวัด
ได้พิจารณาที่จะจัดตั้งอยู่แล้ว หากว่าเด็กติดรถชนไม่มาเรียน โดย
เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ เพชรบุรี และแม่ฮ่องสอน มีราษฎรเป็นชาว
กะเหรี่ยงอาศัยอยู่ตามภูเขา ชอบอพยพไปเรื่อย ๆ ไม่มีหลักฐานบ้าน
เรือนอยู่เป็นหลักแหล่ง จึงตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นไม่ได้ บางแห่ง
ได้ตั้งตั้งอยู่แล้ว ก็ปรากฏว่าไม่มีเด็กมาเข้าเรียน และก็ต้องยุบเลิกไป

๒. จังหวัดที่มีจำนวนราษฎรได้รับการศึกษาชั้นประถมศึกษา ๕ เกิน
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนราษฎรในจังหวัดนั้น มี ๓ จังหวัด คือ จังหวัด
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และเพชรบูรณ์

๓. จังหวัดเพชรบูรณ์มีจำนวนราษฎรที่เรียนจบชั้นประถมศึกษา
มากที่สุด คือประมาณ ๕๘.๐๘ เปอร์เซ็นต์ของพลเมืองทั้งจังหวัด
และจังหวัดนราธิวาส มีราษฎรที่เรียนจบชั้นประถมศึกษา น้อยที่สุด
คือประมาณ ๗.๓๘ เปอร์เซ็นต์ของพลเมืองทั้งจังหวัด ทั้งนี้เนื่องมา
จากภาษาพูดมิได้ใช้ภาษาไทยกลาง และเป็นชาวอิสลามซึ่งเป็นผู้ที่

เครื่องในศาลนา การสอนภาษาและหนังสือไทยจึงต้องค่อยจัดทำไป
อย่างไรก็ดีขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้เข้าปรับปรุงการศึกษาใน ๔
จังหวัดภาคใต้ร่วมกับกระทรวงอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลโดยเร่ง
ด่วนอยู่แล้ว

๔. ภายใน ๕ ปีนับแต่วันใช้รัฐธรรมนูญมา จังหวัดที่มีผู้
มีสิทธิเลือกตั้งชั้นเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งหมดมี ๘ จังหวัด คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปทุมธานี พระนคร
ศรีอยุธยา เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด สมุทรปราการ อุตรดิตถ์ และ
อุบลราชธานี

๕. เมื่อได้ใช้รัฐธรรมนูญไปแล้ว ๕ ปี จังหวัดที่มีผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งชั้นเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งหมดมี ๑๕ จังหวัด คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ชลบุรี
ตาก หนองคาย ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ์ ระนอง
ระยอง ร้อยเอ็ด ตพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
สิงห์บุรี อ่างทอง อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี

ทั้งนี้ มิได้รวมจังหวัดพระนครและธนบุรี ซึ่งยังมีได้สถิติ สำหรับ

ตอบข้อ ๒-๓-๔ และ ๕

เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๓๓ ราชกิจจานุเบกษา ๓ พฤษภาคม ๒๔๙๘

๖. นับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนุญมา ทุกรัฐบาลได้มีนโยบาย
จัดการศึกษาอย่างเร่งรีบ ซึ่งเป็นเหตุหนึ่งในเหตุ ๖ ประการของ
คณะราษฎรที่ได้อำนาจไว้สำหรับที่จะจัดให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า แม้
แต่ในรัฐธรรมนุญยังมีบทบัญญัติตราไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอีกด้วย
หนึ่ง นอกจากการเร่งรัดจัดการประถมศึกษา เพื่อให้การเป็น
ไปตามความมุ่งหมายที่กล่าวแล้ว รัฐบาลได้จัดการศึกษาให้แก่
ผู้ใหญ่ เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ใหญ่ซึ่งมิได้รับการศึกษาให้เข้าศึกษา
เล่าเรียนในเวลาว่าง โดยเปิดเป็นโรงเรียนทำการสอนบ้าง สันนิษฐาน
ให้ศึกษาเล่าเรียนด้วยตนเองบ้าง ซึ่งยังผลให้ผู้ที่อ่านหนังสือไทย
ไม่ออกและเขียนไม่ได้ลดน้อยไปด้วย

คำตอบคำถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

คำถามที่ ๑. ๓๓/๒๔๙๘

ของนายหม่อม อปรมย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่องแบบเรียนมาตรฐาน

คำถาม

ข้าพเจ้าขอตั้งคำถามเกี่ยวกับการงานในหน้าที่ของกระทรวงศึกษา
ธิการ เพื่อขอให้รัฐมนตรีตอบในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ตามนัย